



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๙๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ และหัวหน้าสำนักงาน)

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) และตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙ ตำแหน่ง โดยขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. ข้าราชการที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ/หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ที่มีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ/หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) จัดทำคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด (สมัครได้ไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง)

๒. ข้าราชการระดับชำนาญการ ที่ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑ หากมีความประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ/หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) จัดทำข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน จำนวน ๑ ชุด ต่อตำแหน่งที่จะคัดเลือก ๑ ตำแหน่ง (สมัครได้ไม่เกิน ๒ ตำแหน่ง)

โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งจัดทำคำร้อง แล้วแต่กรณี ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขานุการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์พิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร <http://www.person.doe.go.th> หรือสแกน QR Code

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

